

บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑  
ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ  
วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

๑. การพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญ  
พิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน

ส่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติพิจารณาศึกษา (กรณีญัตติของ  
นายอนุชา บูรพชัยศรี กับคณะ ญัตติของ นายวิทยา แก้วภราดัย กับคณะ ญัตติของ  
นายชัยวัฒน์ สถาอราวัชร ญัตติของ นายเอกราช อุดมอำนวย และญัตติของ นางปัทมา  
ตันติรัตนานนท์ เป็นผู้เสนอ)

ผลการลงมติ ที่ประชุมมีมติให้ส่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ  
พิจารณาศึกษาญัตติดังกล่าว

๒. การพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญ  
พิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการดูแลเด็ก เยาวชนและความมั่นคงของสถาบันครอบครัว

ผลการลงมติ ที่ประชุมมีมติให้ส่งคณะกรรมการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี  
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศพิจารณาศึกษาญัตติดังกล่าว

๓. การพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาการลักลอบ  
ตัดไม้พะยูนในเขตพื้นที่ของส่วนราชการทั่วประเทศ

ส่งคณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาดำเนินการ (กรณีญัตติของ นายวิรัช พิมพะนิตย์  
เป็นผู้เสนอรวม ๒ ฉบับ)

ผลการลงมติ ที่ประชุมมีมติให้ส่งญัตติดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณา  
ดำเนินการต่อไป

๔. การพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญ  
พิจารณาศึกษาการเชื่อมสะพานเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมภูมิภาคระหว่างฝั่งอันดามันและอ่าวไทย

ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา (กรณีญัตติของ นายสฤษฏ์พงษ์  
เกียรติพงษ์ ญัตติของ นายศาสตรา ศรีปาน ญัตติของ นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ญัตติของ  
นายจุลพงศ์ อยู่เกษ และญัตติของ นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)

**ผลการลงมติ** ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าว  
**หมายเหตุ** เรื่องพิจารณาในลำดับที่ ๑ - ๔ เนื่องจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม  
ถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น จึงถือว่า  
ที่ประชุมลงมติเห็นชอบกับญัตติดังกล่าว ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๘๘

ว่าที่ร้อยตำรวจตรี



(อาพิทธ์ สุขะนันท์)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รักษาการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

